

STECHคอนกรีตอัดแรง งานใหญ่รัฐพร้อมหนุน



วัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์

ทินหุ้น - STECH ชูศักยภาพการเป็นผู้นำโรงงานคอนกรีตอัดแรงรายใหญ่
เร่งขยายฐานการผลิต-พัฒนาผลิตภัณฑ์ รับโอกาสจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์
ของภาครัฐ หนุน Backlog ในมือแน่น ดันรายได้ปีนี้เติบโตจากปีก่อน
พักโปรกปรประเมินมูลค่ากลางปี 2565 ที่ 3.90 บาท มองแนวโน้ม
ผลประกอบการปี 2564-2565 เติบโตต่อเนื่อง **→→→ อ่านหน้า 2**



(ต่อจากหน้า 1)

นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เป็นอีกความท้าทายของบริษัทในทุกอุตสาหกรรม แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับภาพรวมงานโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่รอส่งมอบ (Backlog) เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีโอกาสประมูลงานเพิ่ม จึงเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมาย เติบโตจากปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีรายได้รวม 1,550.33 ล้านบาท กำไรสุทธิ 140.60 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 32.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 30.97 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 393.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.97% จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

● **สร้างโรงงานใหม่อัพเกรด**

“บริษัทพร้อมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในวันที่ (23 ก.ค.64) ในราคา IPO หุ้นละ 2.78 บาท เชื่อกันว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่ง และโอกาสการเติบโตรับอานิสงส์การลงทุนในประเทศ” นายวัฒน์ชัย กล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 550 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) นำไปใช้ขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรงประมาณ 298 ล้านบาท ตามโครงการที่วางไว้ โดยลงทุนในโรงงานใหม่ 2 แห่งที่ชลบุรี และมุกดาหาร รวมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานเดิม

ย้ำจุดแข็งการมีโรงงานกระจายอยู่หลายภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงและอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ถือหุ้น เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

● **เคาะพื้นฐาน 3.90 บาท**

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ระบุถึง STECH ว่า ประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-2565 เท่ากับ 151 ล้านบาท และ 219 ล้านบาท ขยายตัว 7% และ 45% จากปีก่อนตามลำดับ จากปัจจัยหนุนของการเติบโตของรายได้ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

จากงานประมูลของภาครัฐและเอกชนที่เร่งตัวในช่วงปี 2564-2565 รวมถึงการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราการทำกำไรขั้นต้น นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงทั้งอัตราส่วน SG&A/Rev เนื่องจากไม่มีค่าเช่าสำนักงานใหญ่ เพราะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานใหญ่มาแล้ว และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงจากการนำเงินที่ได้จาก IPO บางส่วนไปชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน

ขณะที่ประเมินมูลค่ากลางปี 2565 ได้เท่ากับ 3.90 บาท อิง Forward P/E 15 เท่า (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของ STC, DCON ย้อนหลัง 2 ปี-1.0 S.D.) โดย STECH มีความน่าสนใจมากกว่ากลุ่มตรงที่ขนาดของธุรกิจที่ใหญ่กว่า มี Economy of Scale รวมถึงที่ตั้งโรงงานมากที่สุดเทียบกับบริษัทจดทะเบียน และที่ตั้งโรงงานยังใกล้เคียงโครงการก่อสร้าง Mega Project ของภาครัฐและเอกชน ทำให้แนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการในปี 2564-2565 เติบโตต่อเนื่อง

ด้วยจุดเด่นด้านชื่อเสียงของคณะผู้บริหาร ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น PEA, ITD, RITTA, ORIGIN, Terminal 21, PTT, CPALL พร้อมกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมถึงการบริการต่อเสาเข็มที่ครบวงจร